



ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ  
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ  
เลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประกาศ ณ วันที่  
๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา ได้รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๓  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)  
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน  
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๕ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนด  
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่ใช้สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่า  
เป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ และไม่มีสิทธิเข้า  
รับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งที่สอบได้

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
ดังกล่าวข้างต้น มาเข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒  
จังหวัดสงขลา กำหนด ดังนี้

ตำแหน่ง	วัน เวลา สอบ	สถานที่สอบ
เจ้าพนักงานธุรการ	วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น.	ห้องประชุมสมิทธา(ชั้น ๓) สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา

/(ค) ระเบียบ...

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (สุภาพสตรีสวมประโปรงและรองเท้ารัดส้นหรือรองเท้าคัชชู สุภาพบุรุษงดเสืยัดคอกกลม, กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ) และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบและเลขประจำตัวสอบ
๓. ไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ภายหลังที่การสัมภาษณ์ได้ดำเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ก็ได้
๔. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด
๕. ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์กับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
๖. เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับ ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบสัมภาษณ์ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์อยู่ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบในข้อ (ค) อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการเลือกสรร

(ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา และทางเว็บไซต์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายเฉลิมพล โอสถพรมมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๑  
แนบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา  
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
เจ้าพนักงานธุรการ

เลขประจำตัวผู้สมัคร	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล
๑	นาย	รณรต	จิ้นใหม่
๒	นางสาว	กมลวรรณ	ทองแท่น
๕	นางสาว	รพีพรรณ	หวานศรี
๙	นางสาว	ธาวินี	สุขรา